



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่า(ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา) เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งกำหนดการการให้กู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.	วัน เดือน ปี	
	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ
๑. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบ e - studentloan	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน - ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (www.nstru.ac.th) - ผ่านเพจ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๑ ธ.ค. ๒๕๖๒
๓. ผู้กู้ยืมเข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloan	๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๒๗ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒
๔. ผู้กู้ยืมส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมพร้อมลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ งานกยศ. กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓	๓ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๓
๕. จัดส่งเอกสารแบบลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	ภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓	ภายใน ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓
๖. การโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - เงินค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษา	การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑ บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑ ให้กับผู้กู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมเงิน (วันที่นักศึกษาลงนามแบบลงนามแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒ บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒ ให้กับผู้กู้ยืมภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ บมจ.กรุงไทยทำการตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่า	

<p>- เงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย(ฝ่ายการเงิน)</p>	<p>เล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ เรียบร้อยแล้ว การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖ บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖ ให้กับผู้กู้ยืมตรงกับวันที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ ในเดือนที่ ๑ และ ๒ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและผู้จัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/แบบ ยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่า ครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและ ผู้จัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ ๕ ๑๐ และ ๒๕ ของเดือน</p>
--	---

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุขทร)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช